

วิสัยทัศน์ : เป็นโรงพยาบาลศูนย์ชั้นนำด้านวิชาการและบริการอย่างมีคุณภาพที่เป็นเลิศในระดับสากล

ปีที่ 16 ฉบับที่ 210 ประจำเดือนกรกฎาคม 2557

www.sunpasit.go.th

## ๑๑๓ ปี งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ๒๕๕๗ และเฉลิมฉลอง ๒๒๒ ปี อุบลราชธานี

ประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี เป็นอีกหนึ่งประเพณีของไทยที่สืบทอดเรื่องราวมาอย่างยาวนาน การทำต้นเทียนพรรษาของชาวอุบลฯ เริ่มต้นจากการบริจาคและแบ่งปันเทียนจากชาวบ้านในชุมชน นำมาติดกับลำไม้ไผ่และประดับตกแต่งต้นเทียนให้สวยงาม โดยใช้เทียนเป็นพาหนะในการเคลื่อนย้าย ซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจกันของคนในชุมชน และได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาจนกลายเป็นชบวนแห่เทียนที่ยิ่งใหญ่ งดงาม ตระการตา ซึ่งในปัจจุบันชบวนแห่เทียนพรรษามีทั้งต้นเทียนโบราณ ต้นเทียนประเภทแกะสลัก ต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ และต้นเทียนหอม

### ขอเชิญชม

- กิจกรรมเยือนชุมชน ชมวิถีวัฒนธรรมตกแต่งต้นเทียน (๑๖ มิ.ย. - ๑๐ ก.ค.๕๗)
- ประติมากรรม เทียนนานาชาติ ครั้งที่ ๘ ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ (๑-๑๔ ก.ค.๕๗)
- ชมชบวนแห่เทียนพรรษาอันวิจิตรอลังการ พร้อมการแสดงจากคุ้มวัดต่างๆ (๑๒ ก.ค.๕๗)
- การแสดงเสียงสีเสียง ประกอบชบวนแห่เทียนพรรษา ภาคกลางคืน (๑๑-๑๒ ก.ค.๕๗)
- ประกวดสาวงามเทียนพรรษา (๑๑ ก.ค.๕๗)

รพ.สรรพสิทธิ์ประสงค์ ร่วมสืบสานประเพณีอันงดงามในโอกาสฉลองเมืองอุบลราชธานี ครบ ๒๒๒ ปี และยินดีต้อนรับพี่น้องชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มาเยือนจังหวัดอุบลราชธานี







# กองทุนเด็กป่วยโรกระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง

โดย >> นายแพทย์เกียรติศักดิ์ แซ่หว่อง กรรมการแพทย์ กลุ่มงานกุมารเวชกรรม



วันที่ 24 กันยายน 2549 ทางโรงพยาบาลร่วมกับกลุ่มงานกุมารเวชกรรม ได้จัดคอนเสิร์ตการกุศลเพลงเพื่อสมทวยใจครั้งที่ 1 ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

กรุณามาเป็นประธานที่ปรึกษา กิตติมศักดิ์ หลังจากจัดคอนเสิร์ต ได้รับเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา เป็นเงิน 2,000,000 บาท จึงได้จัดตั้งกองทุนเด็กป่วยโรกระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง ตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา โดยวัตถุประสงค์ของกองทุนเพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องช่วยหายใจ ให้ผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาโรกระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง นอกจากนี้ ยังนำไปใช้เพื่อการพัฒนาบุคลากรเด็กป่วยโรกระบบหายใจ และพัฒนางานด้านวิชาการเกี่ยวกับการดูแลโรกระบบหายใจ

ตลอดระยะเวลาเกือบ 8 ปี ทางหน่วยระบบหายใจได้ช่วยเหลือเด็กป่วยกลุ่มนี้มาโดยตลอด และการให้เครื่องช่วยหายใจกลับบ้าน (Home Ventilator) ถือว่าเป็นงานที่ภาคภูมิใจ ซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับรางวัล จากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขว่าเป็นผลงานดีเด่น ระดับประเทศ ในปี 2553

ทางหน่วยระบบหายใจเล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแลผู้ป่วยที่บ้านและถือว่าบ้านคือสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดของเด็กป่วยโรกระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง เราจึงจะต้องเดินทางและมุ่งมั่นต่อไปพร้อมกับทีมงานที่เข้มแข็งในการให้บริการสุขภาพที่ดี เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้ผู้ป่วยและญาติต่อไป เพราะเราเชื่อว่า การให้ไปโดยปราศจากเงื่อนไข คือความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่ได้มา นับว่าเป็นความภาคภูมิใจและเป็นสิริมงคล แก่



"หนึ่งทรวงอกของปีป่าก้าน สี่ร้อยอ้อมหาฮีโร่ปกป้องหัวใจของอุ้งฉี่"



## "หนึ่งทรวงอกของปีป่าก้าน ช่วยต่อลมหายใจเด็กป่วยในดงอยู่ต่อไป แล้วเจอกันครับ"

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ที่มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีทรงพระกรุณาโปรดให้นายมนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ เป็นผู้แทนพระองค์ ในการมอบเครื่องช่วยหายใจ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2557 นับเป็นขวัญกำลังใจอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อผู้ทุกข์ยาก

ในปี 2557 นี้ทางมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ร่วมกับ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จะได้จัดคอนเสิร์ตการกุศล เพลงเพื่อสมทวยใจครั้งที่ 2 ขึ้น ในวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม ๑ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอนด์คอนเวนชัน ฮอลล์ เซนเตอร์ เพื่อสมทบทุนกองทุนเด็กป่วยโรกระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง ในการซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และเครื่องช่วยหายใจ โดยมีศิลปินชื่อดัง ใหม่ เจริญปุระ เต็มวง พร้อมกับ แคนเซอร์ สุดตระการตา และพบกับโชว์ชุดพิเศษจากคุณหมอบ นักร้อง ห่วง วิริยะ ร่วมคือคอตเทิล เคสล้ำเสียงดนตรีเบาๆ ก่อนเข้าชมคอนเสิร์ต เพลิดเพลินกับคอนเสิร์ตและได้ทำบุญร่วมกัน

หากท่านมีความประสงค์ร่วมบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือเด็กป่วยโรกระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง  
บัญชีธนาคารออมสิน เลขบัญชี 05 - 0092 - 37 - 2395



# บริการเป็นหนึ่ง....สร้างความพึงพอใจ ที่ Admission Center



โดย >> นางสาววันดี สิริวัฒนสุข หัวหน้างานบริการด้านหลักประกันสุขภาพ



**ก่อนหน้านี้** ..... คนจำนวนมากมักอิงฉ้อข้าราชการที่มีสิทธิการรักษาพยาบาลอย่างครอบคลุมและดีกว่าประชาชนทั่วไป ทุกวันนี้ โรคภัยไข้เจ็บข้าราชการเกือบจะหายขาดแล้ว เนื่องจากประชาชนคนไทยได้รับสิทธิการรักษาในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ พ.ศ.2545 ควบคู่กับผู้ไ้ร่รนามในระบบ มีสิทธิประกันสังคม ทำให้ผู้มีสิทธิการรักษาพยาบาลที่รัฐจัดให้คิดเป็น 98.66% ของประชากรทั่วประเทศ (ไม่รวมสถานะคนต่างด้าว คนไทยในต่างประเทศ)

**เมื่อเจ็บป่วย** ..... โรงพยาบาลเป็นที่พึ่งของประชาชนทุกสิทธิการรักษา ด้วยนโยบายการลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มคุณภาพ ทำให้เมื่อประชาชนเจ็บป่วยสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้อย่างทั่วถึงและมั่นใจ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่รองรับผู้ใช้บริการในเขตอิสานใต้ จึงมีจำนวนผู้ป่วยนอกเฉลี่ย 2,006 ราย/วัน และผู้ป่วยในเฉลี่ย 1,061 ราย/วัน เนื่องจากความหนาแน่นของผู้ใช้บริการทำให้การบริการอาจมีความล่าช้าไม่ได้รับความสะดวก และอาจต้องใช้เวลาในการติดต่อประสานงานหลายจุดบริการ ดังนั้น หน่วยงาน ที่รับผิดชอบด้านสิทธิการรักษา จึงร่วมกันพัฒนาระบบการรับผู้ป่วยไว้ก่อนโรงพยาบาลหลังจากพบแพทย์แล้ว โดยเน้นให้เบ็ดเสร็จในจุดบริการเดียว (One Stop Service) จึงมีการจัดตั้ง Admission Center หรือศูนย์รับผู้ป่วยนอนโรงพยาบาลขึ้นที่ ชั้น 1 อาคาร 50 พรรชามหาวิทราชलगรณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดขั้นตอนการบริการ ในการลงทะเบียนนอนโรงพยาบาล และออกเอกสารรับรองสิทธิการรักษาทันทีหลังแพทย์มีความเห็นให้พักรักษาในโรงพยาบาล เพื่อให้ผู้ใช้บริการลดความกังวลในการรับภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล (ยกเว้นกรณีผู้ประสบภัยจากกรณีต้องใช้อุบัติเหตุตามวงเงิน พรณผู้ประสบภัยจากรถจักรยานยนต์ก่อน จึงจะสามารถใช้สิทธิการรักษาอื่นได้)

สิ่งสำคัญที่สุดเมื่อใช้บริการ Admission Center คือ ผู้ใช้บริการต้องแสดงบัตรประชาชนหรือบัตรที่มีเลขประชาชนซึ่งออกบัตรโดยหน่วยงานของรัฐ เช่น ใบขับขี่ ทุกครั้งเมื่อเข้ารับบริการหรือเมื่อเจ้าหน้าที่ร้องขอให้แสดง หากกรณีเด็กให้แสดงสูติบัตรหรือทะเบียนบ้าน ทั้งนี้เพื่อเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบและรับรองสิทธิการรักษาจากข้อมูลเลขประชาชนของผู้ใช้บริการได้อย่างถูกต้อง

## รายละเอียดการบริการของ Admission Center

- ช่องหมายเลข ① ออกเอกสารผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล
- ช่องหมายเลข ② รับรองสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าหลังอนโรงพยาบาลทันที
- ช่องหมายเลข ③ รับรองสิทธิข้าราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ช่องหมายเลข ④ รับรองสิทธิผู้ป่วยที่พักรักษาในหอผู้ป่วย
- ช่องหมายเลข ⑤ "ศูนย์บริการด้านหลักประกัน" ให้บริการตรวจสอบและพิจารณาสิทธิกรณีผู้ป่วยนอกและบริการอื่น ๆ

**หมายเหตุ** กรณีสิทธิประกันสังคม ติดต่องานประกันสังคมและ พรณผู้ประสบภัยจากรถ บริเวณ ชั้น 4 อาคาร 50 พรรชามหาวิทราชलगรณ

การจัดบริการ Admission Center เป็นความคาดหวังและความร่วมมือของฝ่ายเวชสารสนเทศ งานงบประมาณฝ่ายการเงิน และศูนย์ประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกจากระบบบริการที่เป็นหนึ่งเดียว และผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจกับบริการที่ได้รับ นอกจากนี้ผู้ใช้บริการทุกคนมีความยินดีในการ รับฟังความคิดเห็นและมีความมุ่งมั่นในการให้บริการที่ดีที่สุดเสมอ

**“สำคัญทุกถ้อยคำ .....รับฟังอย่างเข้าใจ”**



# การประเมินคุณภาพการพยาบาลภายนอก เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

โดย >> น.ส.ศศิธร ชำนาญผล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



การพัฒนาคุณภาพการพยาบาลให้ได้มาตรฐาน และยกระดับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง กลไกสำคัญในการขับเคลื่อน คือ การประเมินคุณภาพการพยาบาลตามมาตรฐาน โดยบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานบริการพยาบาลนั้นๆ และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งรับการประเมินจากองค์กรภายนอก ส่งผลให้คุณภาพการพยาบาลมีประสิทธิภาพเกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้ป่วยและครอบครัว

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ได้มีการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลตามมาตรฐานการบริหารการพยาบาล การบริการพยาบาลผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ผู้ป่วยหนัก ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยผ่าตัด วิสัญญี หน่วยงานบริการผ่ากรรมรี หน่วยบริการคลอด การบริการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล และด้านการปรึกษาสุขภาพ รวม 11 งานอย่างต่อเนื่อง มีความมุ่งมั่นและมั่นใจในการให้บริการที่เป็นเลิศ จึงขอรับการประเมินคุณภาพการพยาบาลภายนอกเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ จากสำนักการพยาบาล ระหว่างวันที่ 1-4 กรกฎาคม 2557 นำทีมผู้ตรวจเยี่ยมโดย อ.ชุตติกาญจน์ หฤทัย ผลการประเมิน แบ่งเป็น 3 ระดับคือ

- ระดับ 3 ผลการประเมินได้มาตรฐานคุณภาพในระดับ ดี
- ระดับ 2 ผลการประเมินได้มาตรฐานคุณภาพในระดับ ผ่าน
- ระดับ 1 ผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ ควรมีการปรับปรุง



กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลกำหนดเป้าหมายผลการประเมินผ่านเกณฑ์ระดับ 2 จึงได้มีการเตรียมความพร้อมในทุกหน่วยงาน ดังนี้ ประชุมชี้แจงให้บุคลากรทางการพยาบาลทราบทุกหน่วยงานประเมินตนเอง เขียนรายงานการประเมินตนเอง ติดป้ายประกาศ ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้

*Are you ready to do again ?  
Yes I do.*





# อีกก้าวของการพัฒนางานวิชาการ : รางวัลนำเสนอผลงานวิชาการ จันทบุรี

โดย >> ดร.ประภาพร สุวรัตน์ชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



ตามที่คณะกรรมการบริหาร  
โรงพยาบาล ได้กำหนดให้มี  
การนำเสนอผลงานวิชาการใน  
ระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับ  
ประเทศหรือนานาชาติ เป็น  
ตัวชี้วัด ในงานประชุมวิชาการ  
โรงพยาบาลพระปกเกล้า ครั้งที่ 12

ในหัวข้อเรื่อง : คุณภาพอย่างเป็นสุข ในยุคโลกาภิวัตน์  
ในระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุม  
ร่ำไพพรรณี ชั้น 7 อาคารประชานิธิภัคศึกษ์เดชน์  
โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี รับผลงานวิชาการ  
4 ประเภทคือ วิจัยทางคลินิก (clinical research : CR),

งานประจำสู่งานวิจัย (Routine to research : R2R), งานพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง (Continuous Quality Improvement : CQI)  
และนวัตกรรม (Innovation : IVT) มีการนำเสนอ 2 ประเภท คือการนำเสนอด้วยวาจา (Oral Presentation) และการนำเสนอด้วย  
โปสเตอร์ (Poster Presentation) และให้รางวัลแบ่งออกเป็น รางวัลเหรียญทอง, เหรียญเงิน, เหรียญทองแดงและชมเชย ทั้งประเภทนำ  
เสนอด้วยวาจาและโปสเตอร์ โดยมีเกณฑ์ว่าบทความที่ได้รับการคัดเลือกแล้วต้องส่งบทความฉบับเต็มไม่เกิน 15 หน้าให้คณะกรรมการ  
พิจารณาประกอบ ซึ่งได้มีบุคลากรโรงพยาบาลได้นำเสนอผลงานวิชาการทั้งหมด 6 เรื่อง ได้รับรางวัล 5 เรื่อง ดังนี้

ชื่อเรื่อง	ประเภท : นำเสนอ	ผู้นำเสนอผลงาน	รางวัลที่ได้
1. การศึกษาผลการพัฒนาระบบบริการการดูแลผู้ป่วยติดล้อเอชเอวี และผู้ป่วยเอดส์ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ประสงค์	R2R:Poster	นายยงยุทธ วัฒนาไชย	ทองแดง
2. การรับรู้และการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงทั่วไป โรงพยาบาลศรีนครินทร์ประสงค์ อุบลราชธานี	P2R:Poster	นางชนิฉินท์ พุ่มสทิพย์	ชมเชย
3. นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยจับปลอกเข็มปลอดภัย	IVT:Poster	นางสมจิต ศรีเจริญ	ชมเชย
4. นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สายรัดไอโซ "นุ่มนวลในการบีบรัดสัมผัสที่อบอุ่น"	IVT:Poster	นางสมจิต ศรีเจริญ	ชมเชย
5. สายรัดสะดวกสบาย สดุด์สายน้ำเกลือ	IVT:Poster	น.ส.ศุภาพร สงวนดี	ชมเชย
6. โครงการลดปริมาณยาที่ใช้ทางวิสัญญีที่มีมูลค่าสูงให้เหลือกึ่งน้อยลง	CQI:Poster	นางอธรา สีเสมอ	ชมเชย



ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร  
ที่ได้รับรางวัลทุกท่าน และเป็นแรงใจ  
ในการสร้างสรรค้งานวิชาการ  
ต่อเนื่องสำหรับบุคลากร  
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ประสงค์ต่อไป







# ตามรอยผู้นำส่งเสริมการเลิกและบำบัดผู้เสพติดยาสูบ ที่ผ่านการอบรมจากศูนย์อบรมผู้นำการเลิกและบำบัดผู้เสพติดยาสูบ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

โดย >> สุทธิ ปัจฉาภาพ หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา ร่องประธานกรรมการดำเนินงานศูนย์อบรมฯ

ตามที่ คณะกรรมการโครงการพัฒนาจัดตั้งศูนย์อบรมผู้นำส่งเสริมการเลิกและบำบัดผู้เสพติดยาสูบ เครือข่ายวิชาชีพเพื่อสุขภาพสังคมไทยปลอดบุหรี่ ตัดเลือกโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ (รพ.สพ.ส.) อุบลราชธานี ให้เป็นศูนย์อบรมฯ ซึ่งเป็น 1 ใน 12 จังหวัดทั่วประเทศ โดยจัดอบรมทีมงานของรพ.สพ.ส. และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี (สสจ.อุบ.) จำนวน 7 คน จากกลุ่มงานสุขศึกษา กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานจิตเวช กลุ่มงานกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมสังคมและกลุ่มควบคุมโรคไม่ติดต่อ สสจ.อุบ. แล้วสนับสนุนให้จัดอบรมผู้นำ จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 50 คน เมื่อเดือนพฤศจิกายน และธันวาคม 2556 ที่ตั้งศูนย์อบรมฯ อยู่ที่กลุ่มงานสุขศึกษา ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.สพ.ส.

เมื่อวันที่ 9-10 มิถุนายน 2557 คณะกรรมการพัฒนาจัดตั้งศูนย์อบรมฯ ทพ.ญ.เรวดี ต่อประดิษฐ์ และ รศ.สุปราณี เสนาดีถือให้เกียรติเดินทางมาเยี่ยมชมและติดตามการดำเนินงานของผู้นำ ที่ผ่านการอบรมจากศูนย์อบรมฯ จำนวน 4 แห่ง พบผลลัพธ์ที่เกิดจากการดำเนินงานของผู้นำ ที่เกิดขึ้นพอสังเขป คือ

รพ.สพ.กาบิน อุดมข้าวปุ้น เป็นตำบลปลอดเหล้า และนำเรื่องปลอดบุหรี่เข้ามาบูรณาการ โดยมีท่านพระครูศุกกิจ มงคล เจ้าคณะตำบลกาบิน ซึ่งเป็นเสาหลักสร้างชื่อให้หมู่บ้านโนนมะเขือเป็นหมู่บ้านปลอดสุราเป็นแห่งแรกในประเทศไทย เป็นผู้นำหลักในการรวมใจภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน คือ องค์การบริหารส่วนตำบลกาบิน โรงเรียน วัด รพ.สพ. ผู้นำชุมชน ร้านค้าในชุมชน



ร่วมกันดำเนินงานหมู่บ้านปลอดบุหรี่ งานบุญปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ (ในอนาคต) มีการสำรวจคัดกรองผู้สูบบุหรี่ที่สมัครใจจะเลิกในระยะแรกได้ 35 ราย อยู่ระหว่างดำเนินการ

รพ.สพ.บัววัด อ.วารินชำราบ มีการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างเข้มแข็ง 4 หน่วยงานจาก 4 กระทรวง คือ กลาโหม มหาดไทย ศึกษาธิการ และสาธารณสุข ร่วมดำเนินการสอดรับประสานกัน ด้วยระบบการทำงานแบบ District Health System (DHS) เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพบูรณาการภาคีมี



ท่านนายอำเภอเป็นประธาน มีคลินิกฟ้าใสในรพ.สพ. ซึ่งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมดำเนินการและร่วมให้ความรู้ครู นักเรียนแกนนำนักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายเพื่อปรับ



พฤติกรรมเสี่ยง ร่วมกับรพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์คัดกรองกำลังพลกว่า 4,000 นาย และอัตรากำลังทั้งหมดกว่า 20,000 นาย ในมณฑลทหารบกที่ 22 และมีวัดกรรมราชภู้าดอกขาวช่วยเลิกบุหรี่

รพ.สพ.ปทุม อ.เมืองอุบลราชธานี มีการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างเข้มแข็ง ได้แก่ เทศบาลตำบลปทุม โรงเรียน กำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม. ร้านค้าเกิดมาตรการทางสังคมคือ งานบุญ (งานบวช งานศพ งานกฐิน) ปลอดเหล้าและปลอดบุหรี่ ศาลากลางบ้าน ปลอดบุหรี่ ขอความร่วมมือร้านค้า ปฏิบัติตามรพ.บุหรือย่างเคร่งครัด ให้ความรู้แก่นักเรียนหน้าเสาธงและให้นักเรียนท่องข้อความ "ไม่สูบบุหรี่ เงินกะป๋อง ควั่นออกตั้ง ปอดกะลิกัง ไปสูบบอนโด่ เพิ่นกะซัง โรคกะเงิงกะซีให้ซีชีวิตบ่ยัง" ทุกวัน และใช้คำถามกับผู้สูบบุหรี่ "จะเลิกก่อนป่วยหรือ จะป่วยก่อนเลิก" ซึ่งกำนันสนองจิต จินดาชาติ ตัดสินใจเลิกบุหรี่เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและนำขึ้นชม และรพ.สพ.ปทุมจะนำกลุ่มสตรีไปดูงานหาหม้อดอกขาวที่รพ.สพ.บัววัด ส่งเสริมการปลูกหม้อดอกขาว



โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล (เทศบาลนครอุบลราชธานี) ภายใต้การนำของผู้บริหารสถานศึกษา นายกรศิริ มิ่งไชย ที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ไม่ดื่มสุรา ไม่สูบบุหรี่ เป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ มีการรณรงค์โทษพิษภัยบุหรี่ร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองวัดใต้ มีการทำงานแบบบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ เป็นอย่างดี ดำเนินการตามตัวชี้วัดจนผ่านการประเมินสุดยอดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร มีการคัดกรองเด็กนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเพื่อปรับพฤติกรรม จัดกิจกรรมหนุ่ยบอกคนรักให้เลิกบุหรี่ร่วมกับโรงพยาบาล



คณะกรรมการฯ ไม่คาดหวังว่าจะเกิดผลงานหรือผลลัพธ์อะไรมากนักแต่เมื่อได้มาพบเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นรู้สึกเกินความคาดหวังอย่างมากด้วยบที่สนับสนุนให้เพียงน้อยนิดแต่ผู้นำ ที่ผ่านการอบรมจากศูนย์อบรมฯ ของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์สามารถนำไปดำเนินการขยายผลอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน และมีผลงานเกิดขึ้นในช่วงเวลาเพียงไม่กี่เดือน ผมขอชื่นชมทีมงานและเครือข่ายทุกท่านไว้ ณ ที่นี้





**อนามัยแม่และเด็ก เขตบริการสุขภาพที่ 10**



นายแพทย์พรเกียรติ บุญรอดเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 10 เป็นประธานเปิดประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด้านอนามัยแม่และเด็กเขตบริการสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษามหาราชินี กรุงเทพมหานคร 2557

**ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี**



นายแพทย์ชิต ทองประจักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล นำคณะผู้บริหารโรงพยาบาลมาต้อนรับ นายเสริม โยมนรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ณ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2557

**การจัดการภาวะสุขภาพ**



นายแพทย์ชิต ทองประจักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นประธานการประชุมวิชาการการจัดการภาวะสุขภาพ : บทบาทพยาบาล ใ้กับบุคลากรทางการแพทย์ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษามหาราชินี ระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤษภาคม 2557

**บริการโลหิตอย่างปลอดภัย ทั้งผู้ให้และผู้รับ**



นายแพทย์ชิต ทองประจักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นประธานเปิดประชุมวิชาการเรื่อง "บริการโลหิตอย่างปลอดภัย ทั้งผู้ให้และผู้รับ" โดยมีบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรห้องปฏิบัติการที่ประเทศประมาณ 500 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 50 พรรษามหาราชินี ระหว่างวันที่ 18 - 19 มิถุนายน 2557

**โครงการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน**



นายแพทย์ชิต ทองประจักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ ในระหว่างวันที่ 7 - 8 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมรอยัลริชมิน รีสอร์ท อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

**ประชุม Interhospital Pallitive Care Conference**



นายแพทย์ชิต ทองประจักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นประธานเปิดประชุม Interhospital Pallitive Care Conference ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจัดโดยกลุ่มภารกิจด้านพยาบาล รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ร่วมกับชมรมพยาบาลแม่พระแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 50 พรรษามหาราชินี เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557

**วันผู้บริจาคโลหิตโลก**



จังหวัดอุบลฯ ร่วมกับ สำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดอุบลฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ และ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดกิจกรรมวันผู้บริจาคโลหิตโลก โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีใจศรัทธา ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษามหาราชินี เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2557

**เสวนา อันพุกษ์ อันพาด ป้องกันได้ดีด้วย 30. 2ส.**



กลุ่มงานสุรศึกษา ร่วมกับ กลุ่มงานอาชญากรรม รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จัดเวทีเสวนาวันเฝ้าระวังอันตรายขึ้น เพื่อให้หน่วยงานประชาชนในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และการดูแลผู้ปวยอันพุกษ์ อันพาด ในครอบครัว ณ ลานกิจกรรม รพ.สรรพสิทธิประสงค์ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557



